



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Kiến Xương

Xác định mỗi chi bộ có vai trò quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" đã tạo ra bước ngoặt lớn về việc đổi mới sinh hoạt chi bộ so với trước đây.

Huyện Kiến Xương hiện có 448 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 429 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, 19 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy với trên 11.100 đảng viên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới, nâng

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Huyện ủy Kiến Xương đề ra là duy trì nền nếp, quy trình sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt, trọng tâm là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Với sự lãnh

đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng, tất cả các chi bộ đều nghiêm túc tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đặc biệt, đã nghiêm túc sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt chi bộ. Đây là kênh để đảng viên được tiếp cận các thông tin về nội dung sinh hoạt chi bộ sớm hơn, từ đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc họp đạt chất lượng, hiệu quả. Đến nay, 100% chi bộ đã sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt đảng hàng tháng và có gần 6.800 đảng viên đã khai thác, sử dụng phần mềm.



Điện mạo nông thôn mới xã Quốc Tuấn (Kiến Xương).

### Giải cầu lông, kéo co khôi thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức giải cầu lông, kéo co cán bộ, công chức, người lao động khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Tham gia giải có 49 vận động viên đến từ 6 đơn vị trong khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung: cầu lông,



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng các đơn vị dự giải.

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN CƯỜNG

### Giải vô địch bóng chuyền hơi năm 2022

Trong chương trình Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX, năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức khai mạc giải vô địch bóng chuyền hơi năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh tới dự.

Hơn 200 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ trực thuộc các huyện, thành phố và các ngành điện lực, ngân hàng đã tham gia thi đấu ở các nội dung nam và nữ theo 2 lứa tuổi: trên 45 tuổi và dưới 45 tuổi. Các đội thi đấu thể thức chia bảng tính điểm. Đây là giải đấu phong trào nhưng thu hút



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho trọng tài và các đội dự giải.

(Xem tiếp trang 4)  
TÙ ANH

### Trao nhà "Mái ấm công đoàn"; khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho anh Trương Tôn Quyến.

Sáng ngày 16/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với LĐLĐ huyện Tiên Hải trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình anh Trương Tôn Quyến, thôn Hợp Thành, xã Nam Trung.

Anh Trương Tôn Quyến làm thợ hàn ở Công ty TNHH HaHae (khu công nghiệp Tiên Hải), thường xuyên ốm đau, mẹ già yếu, vợ không có việc làm ổn định, các con nhỏ, gia đình anh ở trong ngôi nhà đã xuống cấp, không bảo đảm

an toàn khi có mưa, bão. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, anh Quyến được quý "Mái ấm công đoàn" hỗ trợ 40 triệu đồng cùng gia đình xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 60m<sup>2</sup>. Đây là hoạt động của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện

(Xem tiếp trang 4)  
MẠNH THẮNG - THU HIỀN

### BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH PHỤ Tổ chức 156 hội nghị khách hàng

9 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức 156 hội nghị khách hàng với 6.500 người được tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Tại các hội nghị, cán bộ BHXH huyện tập trung phân tích, chỉ rõ tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT như được hưởng lương hưu, được điều chỉnh lương hưu dựa trên chỉ số giá sinh hoạt từng giai đoạn theo quy định của nhà nước, được cấp thẻ BHYT. Qua hội nghị, nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Đến thời điểm này, BHXH huyện Quỳnh Phụ đã phát triển được 2.821 người tham gia mới BHXH tự nguyện và 1.383 người tham gia mới BHYT hộ gia đình. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

HỒNG GIA

### HỘI CỤ CHIẾN BINH TỈNH THÁI BÌNH

## Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ 2017 - 2022

(Xem trang 2)



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ.